
HVERFISRÁÐ BREIÐHOLTS 
 
Ár 2018, þriðjudaginn 16. janúar, var haldinn 148. fundur hverfisráðs Breiðholts. 
Fundurinn var haldinn í G-sal í Gerðubergi og hófst kl. 16.15. Viðstödd voru Guðrún 
Eiríksdóttir, Bergþór Heimir Þórðarson og Aðalheiður Frantzdóttir. Einnig voru mættir 
Sveinn Hjörtur Guðfinnsson áheyrnarfulltrúi Flugvallarvina, Kristján Þór Árnason fyrir 
hönd Íbúasamtakanna Betra Breiðholts, Óskar Dýrmundur Ólafsson hverfisstjóri og 
Svandís Unnur Sigurðardóttir sem ritaði fundargerð. 
 

Þetta gerðist: 
 
1. Fram fer kynning á verkefninu Læsi – allra mál.  

 
Egle Vaznaityte, Anna María Jónsdóttir og Hákon Sigursteinsson taka sæti á 
fundinum undir þessum lið. 
 

2. Fram fer umræða um útfærslu á viðurkenningum vegna vals á hverfishetju 
Breiðholts.  
 

Fundi slitið kl. 17.24. 
 

Guðrún Eiríksdóttir 
 

Aðalheiður Frantzdóttir Bergþór Heimir Þórðarson 


